

บิ๊กตุ๋นห้ามกักตุนเหล้า-บุหรี

● คลังเสนออัตราภาษีใหม่เข้า ครม.12 ก.ย.นี้

ประยุทธ์สั่งสรรพสามิตตรวจสอบร้านค้าห้ามกักตุนเหล้าและบุหรี ปิดขาใหญ่ล็อบบี้ ก่อนวันที่ 12 ก.ย.นี้ ด้านคลังเตรียมเสนออัตราจัดเก็บภาษีใหม่เข้า ครม.สัปดาห์หน้า ใช้ราคาขายปลีกแนะนำมาเป็นฐาน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. กล่าวถึงกรณีกระทรวงการคลัง เตรียมออกกฎกระทรวงว่าด้วยภาษีสรรพสามิต เพื่อกำหนดอัตราภาษีสุราและยาสูบใหม่ โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 12 ก.ย.ว่า ต้องไปสร้างความเข้าใจ และต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบกรณีที่น่าจะมีการกักตุนสินค้าซึ่งขอเตือนไว้ก่อนว่าหากใครที่คิดจะกักตุนสินค้าจะมีปัญหาตามกฎหมายแน่นอน เพราะห้ามกักตุนสินค้า และที่ผ่านมาหากมีการ

ปฏิบัติอย่างจริงจังก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น จึงต้องช่วยกันสร้างความรับรู้ให้กับสังคม เสียสละกันบ้าง อย่าเอาแต่ทำร้ายกันอย่างเดียว แล้วประเทศชาติเดินหน้าไม่ได้ ประชาชนเดือดร้อน แล้วกลับมาที่รัฐบาล อยากรู้ก็ตามได้ มอบหมายให้ รมว.คลังไปทำความเข้าใจแล้วอย่ามาถามรายละเอียดกับตน เพราะบางครั้งไม่รู้ข้างล่างเป็นอย่างไร แต่รู้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหน และได้มอบให้ไปแก้ปัญหา

พล.อ.ประยุทธ์ ยังกล่าวถึงกระแสข่าวมีผู้ประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ล็อบบี้ให้

กำหนดอัตราภาษีเบียร์สูงกว่าเหล้า ว่า ล็อบบี้กับใคร เรื่องแบบนี้ล็อบบี้ได้หรือ ล็อบบี้กับใคร หุจริตกับใคร

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าของอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่ ว่า ในวันที่ 12 กันยายนนี้ จะเสนออัตราภาษีสุรา ยาสูบเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ก่อนจะประกาศอัตราให้ทราบก่อนวันที่กฎหมายฉบับใหม่มี

ผลบังคับใช้ในวันที่ 16 กันยายน 2560 ซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยอัตราหรือรายละเอียดให้ทราบได้ในขณะนี้ ต้องรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อน

ส่วนกรณีที่มีข่าวออกมาว่า หลายบริษัทระบุว่าอาจประสบปัญหาขาดทุนจากการปรับขึ้นภาษีนั้น ยืนยันว่า ขณะนี้คงไม่มีใครรู้ว่าขาดทุนหรือไม่ เพราะไม่มีใครทราบอัตราที่แท้จริง และกรณีการกักตุนสินค้า ก็เป็นเรื่องที่คาดเดากันไป กักตุนจริงหรือเปล่านั้นไม่รู้ ขณะที่อัตราภาษีสินค้าประเภทอื่นๆ ได้ผ่านความเห็นชอบจาก ครม.ไปแล้ว และขณะนี้รอประกาศลงราชกิจจานุเบกษา โดยยืนยันว่าสินค้าส่วนใหญ่ไม่ได้มีภาระภาษีเพิ่มขึ้น

ด้านนายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ชี้แจงประเด็นอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่กลุ่มสุรา-ยาสูบว่า พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ได้ปรับปรุงโครงสร้างภาษีใหม่ โดยใช้ราคาขายปลีกแนะนำมาเป็นฐานในการคำนวณภาษี และสำหรับสินค้าประเภทสุรา ยาสูบ จะคำนวณภาษีจากผลรวมของภาษีตามมูลค่าและตามปริมาณ ซึ่งขณะนี้กรมสรรพสามิตยังอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการกำหนดอัตราภาษีสุรา ยาสูบใหม่ เพื่อที่จะนำเสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบต่อไป ■